

Ý NGHĨA LỄ DÂNG Y KATHINA

Ngày giảng: 11/11/2023

Thuyết giảng: Ngài Tam Tạng thứ 15 Paññāvamsālaṅkārahivamsa

Chuyên ngữ: Sư Thiện Đức - Kusalaguṇa Bhikkhu

Nguồn bài giảng: <https://www.youtube.com/live/GC74dJqG9T4?si=FEwsbIxyqm1lzTbt>

Người ghi: Nguyễn Thanh Vân.

Biên tập: An Văn Tân và Nguyễn Thị Vân Anh.

Con xin thành kính cung thỉnh Ngài Trưởng lão Tam Tạng thứ 15, là Bậc thông thuộc thấu suốt Tam Tạng ban bố cho chúng con lời Pháp thoại. Xin mời toàn thể quý Phật tử nghe Ngài thuyết Pháp về ý nghĩa Lễ Dâng Y *Kathina*.

Hôm nay, Đại lễ Dâng Y *Kathina* tại ngôi thiền viện này được sự có mặt của Chư Tôn Đức lãnh đạo Tăng già đất nước Myanmar, Chư Tôn Đức Tam Tạng - những bậc thông thuộc thấu suốt Tam Tạng gìn giữ kho tàng Pháp bảo của Đức Phật, Chư Tôn Đức trụ trì thiền viện, và đông đảo Phật tử Việt Nam từ nơi xa xôi đã đến đây, cùng với các Phật tử Myanmar có mặt để tham dự buổi lễ Dâng Y *Kathina* đến chư Tăng. Đó là, một điều vinh hạnh cũng như sự hoan hỷ mà Ngài Tam Tạng thứ 15 muốn chia sẻ với tất cả Phật tử hiện diện nơi đây.

Vì thời gian có hạn, nên Ngài Tam Tạng thứ 15 sẽ chia sẻ với các Thí chủ, Phật tử về Phước báu cao quý của Lễ Dâng Y *Kathina*.

Không phải bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể cúng dường Y *Kathina*, phải hội đủ bốn chi Pháp mới trở thành lễ dâng Y *Kathina* và các Thí chủ mới có thể cúng dường được.

Chi Pháp thứ nhất: chư Tăng an cư kiết hạ vào Hạ đầu tiên, gọi là tiền an cư, trong suốt ba tháng mùa mưa. Chỉ có chư Tăng như vậy mới thọ lãnh Y *Kathina*. Những vị Tăng không nhập Hạ; hoặc những vị chư Tăng nhập Hạ thứ hai, gọi là hậu an cư; hoặc những vị Tăng nhập Hạ nhưng không trọn vẹn, bị đứt hạ; tất cả những vị Tăng này không được phép thọ nhận Y *Kathina*.

Chi Pháp thứ hai: Khi nhận Y *Kathina* từ Thí chủ rồi, phải đủ túc số năm vị Tỳ-khưu mới có thể làm lễ dâng Y *Kathina*. Trong năm vị Tỳ-khưu đủ túc số của Tăng, một vị đại diện Tăng thọ nhận Y *Kathina*, những vị khác giao cho vị đó thọ Y *Kathina*. Nếu một trú xứ không đủ túc số năm vị Tỳ-khưu, ví dụ chùa này chỉ có ba vị, hoặc bốn vị, thì phải mời những vị chư Tăng từ trú xứ khác đến để làm lễ thọ Y *Kathina*. Khi đó Lễ dâng Y *Kathina* mới được thành tựu.

Chi Pháp thứ ba: Các Thí chủ chỉ có thể cúng dường Y *Kathina* đến chư Tăng trong thời gian một tháng từ ngày **16 tháng 9 Âm Lịch** đến ngày **15 tháng**

10 Âm Lịch. Đây là thời gian mà các thí chủ có thể dâng cúng các Y *Kathina* cho chư Tăng ở trú xứ nào đó. Các Thí chủ có thể thực hiện những sự cúng dường khác có thể thực hiện bất cứ khi nào, nhưng cúng dường Y *Kathina* thì chỉ thực hiện trong thời gian **một tháng này** mà thôi.

Chi Pháp thứ tư: Y *Kathina* phải trong sạch, chỉ khi đó mới trở thành Y *Kathina* được. Y *Kathina* thanh tịnh trong Pháp có nghĩa là như thế nào? Đó là Y được phát sanh từ sự khởi tâm cúng dường của các Thí chủ **mà không bị tác động, không được kêu gọi bởi các vị Tỳ-khưu khác.** Ví dụ tại ngôi chùa này năm nay không có thí chủ cúng dường Y *Kathina*, một vị Tỳ-khưu ở chùa này kêu gọi, dù là những người thân ở trong gia đình, là cha mẹ thì những tấm Y phát sinh từ sự cúng dường bởi người thân, bởi người cha, người mẹ đó đến chư Tăng, những tấm Y như vậy không gọi là Y thanh tịnh, hợp Pháp để làm lễ thọ nhận Y *Kathina*.

Hôm nay các Phật tử Việt Nam đã tổ chức Lễ Dâng Y *Kathina* đến chư Tăng đã an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa tại ngôi thiền viện này. Hội đủ bốn chi Pháp nêu trên, nên lễ cúng dường Y *Kathina* này đã thành tựu viên mãn.

Không chỉ trong Giáo Pháp của Đức Phật *Gotama* hiện tại, Đức Phật cho phép và tán thán sự cúng dường Y *Kathina*, mà chư Phật quá khứ cũng tán thán ca ngợi và cho phép sự cúng dường Y *Kathina* đến chư Tăng sau ba tháng mùa mưa. Khi Chư Tăng thọ nhận Y *Kathina* từ Thí chủ và làm lễ thọ Y *Kathina*, chư Tăng sẽ được năm quả báu mà Đức Phật cho phép, và khi các thí chủ dâng cúng Y *Kathina* này đến chư Tăng đồng nghĩa là dâng cúng năm quả báu đến chư Tăng mà được Đức Phật cho phép. Nhờ sự cúng dường năm quả báu này đến chư Tăng nên các thí chủ cũng sẽ thành tựu được năm quả báu tương ứng¹.

Với phước báu cúng dường Y *Kathina* đã thành tựu viên mãn, Ngài Tam Tạng thứ 15 cầu chúc cho tất cả quý Phật tử, các Thí chủ với phước thiện từ sự cúng dường Y *Kathina* này sớm thành tựu. Đặc biệt, chúc cho tất cả quý Phật tử tu tập và sớm thành tựu Đạo quả Niết-bàn, giải thoát khỏi mọi cảnh khổ, tử sanh luân hồi trong Tam giới, và cũng chúc cho tất cả Quý Phật tử thân tâm an lạc, tránh khỏi mọi điều rủi ro tai hại và thành tựu những hạnh phúc, ước nguyện cao quý của mình./

¹ Xem thêm tại địa chỉ: <https://theravada.vn/5-qua-bau-cua-le-dang-y-kathina/>